



วันสมโภชพระตรีเอกภาพ ปี B

(วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2015)

พี่น้องที่รัก โดยธรรมชาติแล้วเราทุกคนปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว หรือของชุมชนวัด หรือของสังคมที่เราอาศัยอยู่ ไม่มีใครอยากเป็นเหมือนเกาะ อยู่คนเดียวได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร เราทุกคนต้องการความรัก การสนับสนุน กำลังใจ และมิตรภาพจากคนอื่นด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่อยู่รอบข้างเรา

ก่อนที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาชาวอิสราเอลเรียกพระเจ้าว่า **“พระยาห์เวห์”** หรือ **“องค์พระผู้เป็นเจ้า”** ในบทอ่านที่หนึ่งโมเสสเตือนประชาชนว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อพวกเขา นั่นคือ การปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ด้วยการกระทำอัศจรรย์มากมาย พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำเพื่อประชาชนกลุ่มอื่น แต่กระทำเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาต้องจดจำไว้เสมอว่า **“พระยาห์เวห์”** หรือ **“องค์พระผู้เป็นเจ้า”** ทรงเป็น **“พระเจ้า”** แต่เพียงพระองค์เดียวของพวกเขาและพวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและบทบัญญัติทั้งปวงของพระองค์

เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา เราได้รู้ว่ามีสองพระบุคคลในพระเจ้าหนึ่งเดียว ถัดมาก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตมายังบรรดาศิษย์ของพระองค์ เราจึงรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าจริงๆ แล้วในพระเจ้าหนึ่งเดียวมีสามพระบุคคล พระเจ้าทรงเป็นพระตรีเอกภาพ กล่าวคือ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ทั้งสามพระบุคคลทรงรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรัก **“พระบิดา”** ทรงรักพระบุตร และ **“พระบุตร”** ทรงรักพระบิดา เราเรียกความรักของพระบิดาที่มีต่อพระบุตรและความรักของพระบุตรที่มีต่อพระบิดานี้ว่า **“พระจิต”**

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราเกี่ยวกับพระบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกพระบิดาว่า **“อับบา”** (มก 14:36) ซึ่งแปลว่า **“พ่อเจ้า”** ในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลได้พูดถึงพระบิดาในฐานะ **“อับบา พ่อเจ้า”** (รม 8:15) เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้ายังทรงสอนเราเกี่ยวกับพระจิตด้วย พระองค์ทรงเรียกพระจิตว่า **“พระผู้ช่วยเหลือ”** (ยน 14:16,26; 15:26; 16:7) พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระจิตทรงเป็นผู้คนกลางและผู้วอนขอแทนเรา ในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลบอกเราว่าพระจิตที่เราได้รับนั้นไม่ใช่เป็น **“จิตแห่งการเป็นทาสซึ่งมีแต่ความหวาดกลัว”** (รม 8:15) แต่เป็น **“จิตแห่งการเป็นบุตรบุญธรรม”** (รม 8:15) นั่นคือ จิตที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้า พระจิตที่เราได้รับในวันรับศีลล้างบาปทำให้เราสามารถเรียกพระบิดาเจ้าสวรรค์ว่า **“อับบา”**

เนื่องจากครอบครัวของพระเจ้าทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งความรักจึงเป็นครอบครัวที่มีความสุข และพระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขดังกล่าวนี้กับเราทุกคน พระเจ้าทรงเชื่อเชิญเราให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระองค์เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงสั่งในบรรดาอัครสาวกของพระองค์ล้างบาปผู้มีความเชื่อ “**เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต**” (มธ28:19) เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เรากลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า เราเป็นของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเราแต่ละคนก็เป็นบุตรชายหญิงของพระองค์ด้วยเช่นกัน ความจริงนี้หมายความว่านับตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาปพระเยซูเจ้าทรงเป็นพี่ชายของเราและพระบิดาของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราด้วย

จริงอยู่ เมื่อเรารับศีลล้างบาปแล้ว เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระตรีเอกภาพ แต่บ่อยครั้งเราลืมหรือไม่ได้คิดว่าเราเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้าและทุกคนเป็นพี่น้องกัน เท่าที่พ่อทราบนอกจากคณะนักบวชและฆราวาสแพร่ธรรมบางกลุ่มแล้ว คงมีเฉพาะกลุ่มพลมารีที่เรียกสมาชิกของตนว่า “**บราเดอร์**” หรือ “**ซิสเตอร์**” ในระหว่างการประชุม การเรียกสมาชิกแบบนี้สะท้อนให้เห็นความจริงฝ่ายจิตที่งดงามที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นบุตรชายหญิงของพระบิดาเจ้าสวรรค์องค์เดียวกัน เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระตรีเอกภาพเดียวกัน

ถ้าเราเป็น “**บุตรชาย**” หรือ “**บุตรสาว**” ของมหาเศรษฐีคนหนึ่ง เราคงคาดหวังว่าบิดาของเราจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ให้เราผู้ซึ่งเป็น “**ทายาท**” ในพินัยกรรมของท่านบ้าง อันที่จริง โดยทางศีลล้างบาปเราทุกคนเป็นบุตรชายหญิงของบิดาที่ร่ำรวยมากคนหนึ่ง หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านี้ก็คือ บิดาของเราเป็นบิดาที่ร่ำรวยมากที่สุดที่บรรดาบิดาทั้งหลายบนโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ จักรวาลทั้งหมดเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเนรมิตสร้างมันขึ้นมา ทริพย์สมบัติของพระองค์จึงมีมากมายมหาศาลและไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากเราแต่ละคนเป็นบุตรชายหญิงของพระองค์นับตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป เราจึงเป็นทายาทผู้รับมรดกแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลบอกเราว่า “**เมื่อเราเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า**” (รม 8:17) พระเยซูเจ้าทรงรับมรดกจากพระบิดา แต่เนื่องจากเราเป็นพี่น้องชายหญิงของพระองค์ เราจึงได้ชื่อว่าเป็น “**ทายาทร่วม**” กับพระองค์ด้วย แล้วอะไรจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นมรดก? แนนอน คงไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองซึ่งไม่มีใครสามารถเอาติดตัวไปด้วยเมื่อต้องจากโลกนี้ไป สิ่งที่เราพอมองเห็นเป็นรูปธรรมคือ ใบรับรองการรับศีลล้างบาปซึ่งคุณพ่อเจ้าอาวาสได้มอบให้แก่เราหรือพ่อแม่ของเราในวันที่เรารับศีลล้างบาป แต่พี่น้องรู้ไหมว่าแผ่นกระดาษใบนี้มีค่ามหาศาลเกินกว่าที่จะนับได้เพราะมันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระตรีเอกภาพ

พี่น้องที่รัก การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระตรีเอกภาพหรือการเป็นของพระเจ้าถือได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่เราทุกคนต้องภาคภูมิใจ เราต้องไม่อายที่จะบอกหรือแสดงให้เห็นพี่น้องต่างความเชื่อทราบว่าเป็นคริสตชน เราเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า และที่สำคัญเราต้องประพฤติตนให้สมกับเกียรติยิ่งใหญ่ที่เราได้รับด้วยการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและบทบัญญัติของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติแห่งความรัก

ขอพระเจ้า พระตรีเอกภาพ อวยพรพี่น้องทุกคน